

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ชงกรม.ซื้อน้ำยาง ๖ พันล.สกัดมีอบ
๒. นายกฯสั่งเร่งช่วยชวานา - สวนยาง
๓. สวนยางขอ ๗.๕ พันล.อุ้มผู้ปลูกตกสำรวจ
๔. ปศุสัตว์ถกร่วมมือภาคีโคเนื้อไทย ขาดแม่พันธุ์ - นำเข้าแปรรูปจากเพื่อนบ้าน
๕. อุทฯอ้อยน้ำตาลร่วมถกออกสซี
๖. ประมุขข้าวสาร ๑ ล้านตันคึกคัก โรงสี - ผู้ส่งออก ๑๐๐ รายชิงดำ
พาณิชย์ลงดาบตัดสิทธิ์สยามอินดิกำ
๗. ทลายแหล่งปุ๋ยปลอมค่า ๑๐ ล้าน
๘. เร่งสานหน้จำนนำเกษตร ๒ หน้ในล.
๙. แกนนน้ำยาง ๒๐ จว.งดชุมนุมกตตัน
๑๐. แอบทำประมง

หนังสือพิมพ์

โพสต์ทูเดย์
เดลินิวส์
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด
มติชน
ไทยรัฐ

มติชน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด
ไทยรัฐ

ชงกรม.ชื้อน้ำยาง 6 พันล.สกักมือบ

โพสต์ทูเดย์ "อำนาจ" เสนอ กรม. 3 ก.พ.นี้ ชื้อบ 6,000 ล้าน ชื้อน้ำยางจาก เกษตรกร ชาวสวนช่วยยกระดับชุมชน

นายอำนาจ ปะติเศรณี รมช.เกษตรและ สหกรณ์ เปิดเผยว่า จะเสนอคณะรัฐมนตรี (กรม.) วันที่ 3 ก.พ.นี้ อนุมัติเงิน 6,000 ล้านบาท จาก 2 หมื่นล้านบาท ในโครงการ มูลนิธิกักกันชนของยางพารา เพื่อมา ให้สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำ สวนยาง (สกย.) ชื้อชื้อน้ำยางดิบจาก เกษตรกรในราคาน้ำตลาด เพื่อมาแปรรูป เป็นยางแผ่นขายให้กับองค์การสวนยาง

(อ.ส.ย.) แปรรูปเป็นยางแท่งต่อไป ทั้งนี้ จะทำให้ราคาน้ำยางดิบของ เกษตรกรรายย่อยสูงขึ้นจากที่มีการรับชื้อ ในพื้นที่ราคาประมาณ 42 บาท/กิโลกรัม โดยจะดำเนินการชื้อในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. 2558 ประมาณ 30 วัน ซึ่งเป็นปลายฤดู ก่อนจะปิดกรีดยาง เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของเกษตรกร

"คาดว่าจะมีน้ำยางเหลือให้ชื้อในช่วง เวลาดังกล่าวประมาณ 6 หมื่นตัน ใช้เงิน ไม่น่าถึง 3,000 ล้านบาท แต่จะชื้อโยงบ มาใช้ในการนี้ 6,000 ล้านบาท เพื่อไม่ต้อง

เสนอ กรม.ใหม่ โครงการนี้มีรูปแบบเหมือน โครงการนมโรงเรียน" นายอำนาจ กล่าว นายไพโรจน์ ฤกษ์ดี เกษตรกรชาวสวนยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ปัจจุบันการแก้ไขปัญหายางพารา ของรัฐบาลกระจุกตัวอยู่กับกลุ่มทุนและผู้ ประกอบการยางแผ่นรมควันเท่านั้น รัฐบาล ควรเข้ามาควบคุมดูแลราคายางพาราทั้ง ระบบ คือ ยางแผ่นดิบ น้ำยางสด และ เศษยาง โดยให้กำหนดราคาขั้นต่ำของ ยางพาราทุกชนิด และให้รัฐบาลตั้งชื้อรับ ชื้อยางพาราทั้งระบบประจำตำบล อย่าง

นายกฯสั่งเร่งช่วยขานา-สวนยาง

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องงบประมาณ 28,650 ล้านบาท ที่จะสร้างพื้นที่ชลประทานเพิ่มกว่า 2 ล้านไร่ โดยมีแผนบูรณาการทรัพยากรน้ำระยะ 10 ปี เนื่องจากประเทศไทยสามารถมีพื้นที่ชลประทานได้มากถึง 60 ล้านไร่ ส่วนมาตรการเร่งด่วนได้กำชับให้จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนากับชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท โดยขณะนี้จ่ายเงินให้ชาวนาไปร้อยละ 99 เหลืออีกเพียง 80,000 กว่ารายเท่านั้น ส่วนของชาวสวนยางเหลืออีก 2 แสนราย กระทรวงเกษตรฯจะขอความร่วมมือไปที่กระทรวงการคลัง เพื่อเร่งจ่ายเงินให้ชาวสวนยางครบหมดภายในสิ้นเดือนนี้

ด้าน พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯให้ช่วยทำความเข้าใจกับเกษตรกรว่า การช่วยเหลือรัฐไม่ได้ช่วยแบบสร้างปัญหา เช่น จ่ายเงินตามที่เกษตรกรต้องการเพียงอย่างเดียว แต่ได้เน้นมาตรการระยะยาว เช่น การปลูกยางพารา โดยเสนอแผนลดพื้นที่ปลูก 7 แสนไร่ ภายใน 7 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเขตเศรษฐกิจเกษตรหรือโซนนิ่งในระยะยาว ลงทะเบียนเกษตรกรทุกกลุ่ม เพื่อให้มาตรการของรัฐเข้าถึงเกษตรกรอย่างแท้จริง.

สวนยางขอ 7.5 พันล. อนุมัติปลูกทดสำรวจ

แกนนำชาวสวนยาง ชิดเส้นเดือนพ.ค. หากทำไม่ได้พร้อมยกระดับเปิดศึกกับรัฐบาล จี้แก้วิกฤติราคายางตกต่ำก่อนปิดกรีด ยันค่าเดิมให้รับซื้อที่ กก.ละ 80 บาท ขดเขยส่วนต่างเป็นพันธบัตร ยื่นเงื่อนไขต่อรองของบ 7.5 พันล้านบาท ช่วยผู้ปลูก-คนกรีดที่ตกสำรวจ 1 พันบาท/ไร่ คิวเรือนละ 1.5 หมื่นบาท ด้านนายกฯ ประยุทธ์ รัฐบาล ฝากรมว.กลาโหมมาเลยช่วยประสานเปิดถกร่วมไทย-มาเลย์-อินโดฯ จับมือกำหนดราคายาง

จากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เกษตรกรยังขายยางไม่ได้ในราคา 60 บาท/กิโลกรัมตามเป้าหมายของรัฐบาล แต่ระบุภายหลังว่าราคา 60 บาท/กิโลกรัม สามารถผลักดันได้แล้วโดยเป็นราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ณ ตลาดกลางประมูลซื้อขาย

ยางพารา ขณะนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีออกมาประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ว่าราคายาง 1 เดือนจากนี้จะขึ้นไป 80 บาท/กิโลกรัม หลังหารือกับ 5 เสือส่งออกยาง แต่ภายหลังเอกชนที่รับปากจะยังไว้มาตรการที่จะช่วย ยังเป็นกระแสพุ่งตรงไปยังรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหาราคายางเร่งด่วน

ล่าสุดนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานสมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ที่มี 7 องค์กรยางเป็นผู้ก่อตั้ง(ก่อตั้งเมื่อ 22 ม.ค. 58) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ทางสมัชชาได้เตรียมนำเสนอเรื่องต่อรัฐบาล ใน 3 เรื่องสำคัญ เรื่องแรก การแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ซึ่งทางสมัชชาจะหารือกันในวันที่ 7 กุมภาพันธ์นี้

โดยในระยะเร่งด่วนเสนอให้เร่งเปิดจุดรับซื้อยางที่เป็นเครือข่ายของตลาดกลางยางพารา 108 จุด เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ขายสินค้า และเข้าถึงราคาใกล้เคียงราคาตลาดกลางที่กองทุนผลิตภัณฑ์กันชน (บัฟเฟอร์ฟันด์) ของรัฐบาลเป็นผู้ซื้อราคาขั้นต่ำตลาดมากขึ้น ทั้งนี้หากจังหวัดใดไม่มีสถานที่เก็บยางให้ใช้สถานที่ราชการเช่น ศาลากลาง หรือโรงเรียนเป็นที่เก็บ เพื่อรองรับการสวนยาง (อ.ส.ย.) ที่เป็นผู้ซื้อมารับยางแผ่นดิบไปยังโรงงานเพื่ออบรมควันต่อไป

"ที่ผ่านมาเกษตรกรรายย่อยไม่มีที่ขาย ต้องถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา หากเปิดจุดรับซื้อเพิ่มได้เร็วเกษตรกรรายย่อยจะเข้าถึงตลาดและขายได้ราคาดีขึ้นก่อนที่จะปิดกรีดยางในภาคใต้ในช่วงเดือนมีนาคม หรือเพื่อเตรียมการไว้สำหรับฤดูกาลกรีดยางใหม่ในเดือนพฤษภาคม นอกจากนี้เสนอให้รัฐบาลเร่งระบายนางในสต็อกใหม่ที่ซื้อมาเก็บเพราะเป็นช่องทางให้โรงงานรมควันยางของเอกชนที่ไม่ซื้อสัตย์บางรายนำยางคุณภาพดีไปเวียนเทียนขายในตลาดกลาง แล้วนำของไม่ดีไปใส่ไว้แทน"

นายอุทัยกล่าวอีกว่า ส่วนในเรื่องที่ 2 ขอให้ที่ประชุมสมานติบัญญัติแห่งชาติดอนไม้ยางพาราออกจากบัญชีต้นไม้ท้ายร่าง พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.2535 ฉบับแก้ไข โดยสาระสำคัญคือ ต่อไปการตัดโค่นและการเคลื่อนย้ายไม้ยางต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ป่าไม้คุ้มครองการแสวงหาผลประโยชน์

เรื่องที่ 3 รัฐบาลต้องเร่งสนับสนุนและผลักดันการแปรรูปยางเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งออกไปมากขึ้นเพราะเป็นทางออกในระยะยาว เห็นได้จากในปี 2556 ไทยส่งออกยางวัตถุดิบ 3.6 ล้านตัน นำเงินเข้าประเทศ 2.5 แสนล้านบาท

แต่ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่ม 5 แสนกว่าตันได้เงินกว่า 2.7 แสนล้านบาท นอกจากนี้ต้องเร่งผลักดันองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หรือเทศบาลทั่วประเทศนำยางไปใช้ในการผสมกับแอสฟัลต์ในการทำถนนลาดยาง หรือเพื่อการอื่นๆ ของจังหวัดเพื่อช่วยเพิ่มการใช้ยางในประเทศ

แถลงการณ์ย้า 80 บาท/กก.

ขณะที่นายสุนทร รัชรงค์ ผู้ประสานงานแนวร่วมก๊วนชาวสวนยางได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1/2558 เรื่องการแก้ไขปัญหาวิกฤติราคายางพาราคงต่ำ (30 ม.ค.) ใน 6 ข้อ ประกอบด้วย 1.ให้รัฐบาลยุติโครงการผลิตภัณฑ์กันชน (บัฟเฟอร์ฟันด์) ตั้งแต่เปิดฤดูกาลกรีดยางใหม่ในเดือนพฤษภาคม (ขณะนี้ในภาคเหนือและภาคอีสานเปิดกรีดยางแล้วจากยางผลัดใบ ส่วนภาคใต้คาดเริ่มปิดกรีดยางตั้งแต่มิถุนายน) และให้ใช้วิธีการของแนวร่วมที่เคยเสนอไว้คือ ให้รัฐบาลรับซื้อยางพารา กิโลกรัมละ 80 บาท โดยชดเชยส่วนต่างเป็นพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมาตรการนี้แก้ไขปัญหาได้ตรงเป้าหมายช่วยบรรเทาทุกข์และเยียวยาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม และสามารถป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้

2.ให้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณฉุกเฉินจำนวน 7.5 พันล้านบาท เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยาง (ที่อยู่ในเขตไม่มีเอกสารสิทธิที่ดินหรืออยู่ระหว่างพิสูจน์สิทธิ) และคนกรีดยางจำนวน 5 แสนครัวเรือนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลกรณีเงินชดเชยรายได้ 1 พันบาท/ไร่ โดยช่วยเหลือเป็นเวลา 3 เดือนในช่วงปิดกรีดยางคือตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม โดยจ่ายช่วยเหลือเดือนละ 5 พันบาทรวม

เป็น 1.5 หมื่นบาท/ครัวเรือน 3.ทางแนวร่วมขอคัดค้าน และต่อต้านการบรรจุไม้ยางพาราในบัญชีต้นไม้ท้าย พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขจนถึงที่สุด

ซัดเสปน.ก.ทำไม่ได้เจอกับ

4.ขอสนับสนุนการจัดตั้ง "สมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย" เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ขบวนการต่อสู้ของพี่น้องชาวสวนยาง 5.ขอสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ทำการแก้ไขแล้วในชั้นการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญ และ 6.ขอสนับสนุนการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อเปิดพื้นที่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพื่อปฏิรูปยางพาราทั้งระบบของเครือข่าย/สมาคม/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ

"หากรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาราคายางให้อยู่ที่ 80 บาท/กิโลกรัมได้ภายในเดือนพฤษภาคมจะขอเปิดศึกกับรัฐบาลอย่างแน่นอน โดยการแสดงพลังเรียกร้องและกดดันให้รัฐบาลแก้ไขปัญหามาจะยอมติดคุกด้วยกฏอัยการศึก แต่จะไม่ยอมอดตาย"

ยื่นหนังสือนายกร้องทุกซ์

ด้านนายพนัส แพชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ผ่านมา ได้เป็นตัวแทนรัฐบาลในการรับหนังสือจากนายไพโรจน์ ฤกษ์ดี แกนนำกลุ่มแนวร่วมเกษตรกรชาวสวนยางพาราบ้านสองและพันธมิตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้ยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้เร่งแก้ปัญหา

ราคาขายพาราตกต่ำทั้งระบบ

สำหรับปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางสรุปได้ว่า 1.ปัญหาขายพาราได้รับการแก้ไขเฉพาะแผ่นยางรมควันซึ่งกลุ่มทุนและผู้ประกอบการได้รับประโยชน์ ไม่ครอบคลุมถึงเกษตรกรที่ผลิตยางแผ่นดิบซึ่งมีราคาต่ำกว่ายางรมควัน 2.ราคาน้ำยางสดที่กิโลกรัมละประมาณ 45-48 บาทเป็นราคาเฉพาะสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ ไม่ครอบคลุมถึงเกษตรกรที่ไม่สังกัดกลุ่มสหกรณ์ ที่ต้องขายให้พ่อค้ารายย่อยในราคากิโลกรัมละ 33-35 บาท

3.กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตเศษยางยังไม่ได้รับการดูแลแก้ไข ปัจจุบันราคากิโลกรัมละไม่ถึง 20 บาท 4.ปัญหาราคายางตกต่ำขณะนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากลูกจ้างยางพาราไม่สามารถยึดเป็นอาชีพรับจ้างกรีดยางได้ ทำให้แรงงานขาดแคลน ขาดรายได้ ขัดแย้งกับที่นายกรัฐมนตรีระบุว่ายางพาราล้นตลาด 5.ปริมาณยางแผ่นรมควันวันที่นำออกมาขายกับตลาดกลางยางพาราและตามจุดรับซื้อที่มีปริมาณมากองค์การสวนยางควรเร่งขนย้ายและระบายยางออกจากจุดรับซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกรที่นำยางไปขาย และขอรัฐบาลส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเรื่องปริมาณยางแผ่นรมควันว่า เหตุใดจึงมีปริมาณมากผิดปกติ ซึ่งอาจมีการทุจริตหมุนเวียนยางมาจำหน่ายหรือไม่

ลับพร้อมบุกกำแพง

นอกจากนี้กลุ่มแนวร่วมฯเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้น โดยรัฐบาลต้องเข้ามาควบคุมดูแลราคาขายพาราทั้งระบบคือ ยางแผ่นดิบ น้ำยางสด และเศษยาง โดยเฉพาะแต่ยางแผ่นรมควันคือ 1.กำหนดราคาขั้นต่ำของยางพาราทุกชนิด หากกลุ่มหรือผู้ซื้อรายใดไม่ปฏิบัติ

ตามให้ใช้มาตรการทางกฎหมาย 2.ให้รัฐบาลตั้งจุดรับซื้อยางพาราทั้งระบบประจำตำบลตำบลละ 2 ครั้งต่อ 1 เดือน หากรัฐบาลไม่สามารถทำเองได้ให้ตั้งเอกชนเข้ามาร่วมมือ แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาล

ส่วนการแก้ไขระยะยาว ให้รัฐบาลส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุ่มและสนับสนุนให้มีการผลิตยางคุณภาพทุกชนิด ขยายตลาดเพิ่มเติมและส่งเสริมอาชีพทางเลือกใหม่และอาชีพเสริมอย่างจริงจัง โดยให้กระทรวงที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ และเกษตรกรจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มประมาณ 10-20 คน ขอกู้เงินดอกเบี้ยต่ำจากรัฐบาล เพื่อซื้ออุปกรณ์ในการทำยางแผ่นคุณภาพดี นำมาประมูลในตลาดของรัฐบาล

ในหนังสือเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี ระบุด้วยว่า หากการทวงถามของกลุ่มแนวร่วมฯไม่ได้รับการแก้ไข ทางผู้ประสานงานแนวร่วมเกษตรกรชาวสวนยางพาราบ้านส้องและพันธมิตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะเคลื่อนไหวไปยังทำเนียบรัฐบาลด้วยวิธีการที่เข้มข้นต่อไป จนกว่าจะได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง

“ประยุทธ์” รับลูกตก 3 ชาติ

ด้านร.อ.น.พ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการเข้าเยี่ยมคารวะพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ของดาโต๊ะ สรี อิชามุดิน ตุน ยูสเซน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของมาเลเซีย (30 ม.ค.) ว่านอกจากทั้งสองฝ่ายจะมีการหารือแนวทางในการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างกันแล้ว นายกรัฐมนตรียังได้ฝากให้รัฐมนตรีกลาโหมของมาเลเซียประสานกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้มีการประชุมร่วม 3 ฝ่ายคือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เพื่อกำหนด

ราคาขายให้มีเสถียรภาพ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่า รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำด้วยการลดชีพหลาย และการจัดโซนนิ่ง

แนวเข้มชาวสวนได้ราคาเพิ่ม

ขณะที่นายบุญส่ง นันทอง นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เผยว่าขณะนี้ได้มีการเปิดจุดรับซื้อของที่เป็นเครือข่ายของตลาดกลางได้ครบ 108 แห่งแล้ว รวมถึงจุดรับซื้อที่เป็นของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางฯ ทั่วประเทศอีกกว่าร้อยแห่ง ซึ่งจะช่วยรองรับยางส่วนเกินที่ไม่สามารถเข้าถึงตลาดกลาง เพราะอยู่ไกลจากตลาดกลาง หรือมีการขนยางไปขายที่ตลาดกลางที่มีอยู่ 10 แห่งทั่วประเทศแต่ใช้เวลาอนานเป็นวัน เนื่องจากปริมาณยางเข้าตลาดกลางในเวลานี้มีมาก ซึ่งการมีจุดรับซื้อเพิ่มจะทำให้เกษตรกรขายยางได้ราคาที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน และจะส่งผลดีต่อราคาขายที่จะเปิดกริดในปี 2558/59 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

ผู้สื่อข่าวได้โทร.ติดต่อไปยังนายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำกับดูแลยางพาราของประเทศ เพื่อสอบถามความเห็นกรณีข้อเรียกร้องของแกนนำชาวสวนยางในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำและมาตรการเยียวยา รวมถึงกรณีแกนนำชาวสวนยางเรียกร้องให้การเปลี่ยนทีมแก้ไขปัญหายางพาราของรัฐบาล โดยนายอำนาจระบุติดประชุมยังไม่สะดวก (16.30 น. ของวันที่ 30 ม.ค.)

เช่นเดียวกับการประชุมเครือข่ายชาวสวนยางใน 20 จังหวัด ที่จังหวัดตรังในวันเดียวกัน เพื่อร่วมกันหารือในประเด็นปัญหาและหาทางออกเพื่อนำเสนอไปยังรัฐบาลให้ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ปรากฏว่าผ่านมากกว่า 2 ชั่วโมง (16.30 น.) ยังไม่มีข้อสรุปใดๆ ออกมา

ปลูกสัตว์ถักกร่วมมือภาคีโคเนื้อไทย ขาดแม่พันธุ์-นำเข้าแปรรูปจากเพื่อนบ้าน

คุณครราชสีมา - นายสัตวแพทย์ยุทธ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดเสวนาความร่วมมือภาคีโคเนื้อไทย ต้องไปรอด ที่สถานีวิทยุทศสอมพันธุ์สัตว์ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายกษมาคมผู้เลี้ยงโคเนื้อแห่งประเทศไทย สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อโคราช สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อกำแพงแสน เครือข่ายผู้ผลิตโคเนื้อทั่วทุกภาคร่วมเสวนา

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า โคเนื้อในประเทศไทยมีปริมาณลดลงอย่างมากส่งผลกระทบต่อผลิตโคเนื้อ ตั้งแต่ต้นน้ำ คือกลุ่มผู้เลี้ยงแม่โคผลิตลูก กลางน้ำ คือ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคขุน จนถึงปลายน้ำ คือ กลุ่มผู้แปรรูปเนื้อโคสู่ผู้บริโภค จากข้อมูลพบว่า การผลิตโคเนื้อลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2556 ผลิตลูกโคได้ 1.06 ล้านตัว ปี 2557 ลดลงเหลือ 1.04 ล้านตัว และปี 2558 คาดว่าจะเหลือเพียง 9 แสนตัว จนทำให้มีการนำเข้าเนื้อโคในปี 2556 จำนวน 6 พันตัน และเพิ่มขึ้นเป็น 7 พันตัน ในปี 2557

“สาเหตุเพราะขาดแคลนพื้นที่เลี้ยงโคเพราะเอาพื้นที่ไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นแทนทำให้ขาดแคลนที่ชอาหารสัตว์ ขาดแม่พันธุ์ดีในขบวนการผลิตโคเนื้อ เกษตรกรขายแม่พันธุ์เข้าโรงฆ่าหรือส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน เวียดนาม มาเลเซีย เพราะได้ราคาสูง รวมทั้งขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร รวมถึงเกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ในการจัดการเลี้ยงดูและปรับปรุงพันธุ์”

กระทรวงเกษตรฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเชิงพื้นที่ ตามนโยบาย 4 ประการหลัก คือ 1.ลดต้นทุนการผลิต 2.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3.สร้างมูลค่าเพิ่ม และ 4.สร้างและขยายตลาดรวมถึงการวางระบบบริหารจัดการด้านการผลิตโคเนื้อให้สอดคล้องกับตลาด

●อุตสาหกรรมน้ำตาลร่วมถกออสเตรเลีย

นายสิริวุทธิ เสียมักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย กล่าวว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Thailand-Australia Sugar Dialogue ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 จ.อุดรธานี เพื่อหารือถึงสถานการณ์การค้าน้ำตาลโลก และการผลักดันการเปิดตลาดสินค้าน้ำตาลทราย เนื่องจากหลายประเทศยังมีการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่มีไข่มุก การอุดหนุนผู้ผลิตภายในและอุดหนุนส่งออก ซึ่งเป็นอุปสรรคทางการค้า อาทิ อินเดีย กลุ่มสหภาพยุโรป และประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ

● ประมูลข้าวสาร 1 ล้านตันคึกคัก ● โรงสี-ผู้ส่งออก 100 รายชิงดำ

พาณิชย์ลงคาบคักสิทธิสยามอินดิโก

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยภายหลังการเปิดซองเสนอราคาซื้อข้าวสารขาว 5% และข้าวสารหอมมะลิในสต็อกรัฐบาลแบบบดครึ่งปริมาณรวม 999,763.61 ตัน จากทั้งหมด 188 คลัง มูลค่ารวม 11,680 ล้านบาท มีผู้สนใจยื่นซองเสนอซื้อรวม 100 ราย ทั้งโรงสีและผู้ส่งออกแต่ผ่านคุณสมบัติ 96 ราย ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แสดงให้เห็นว่าตลาดมีความต้องการข้าวอยู่มาก เพราะขณะนี้ ผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ของไทยยังไม่ออก โดยในจำนวนผู้ที่ผ่านคุณสมบัตินั้น มีการยื่นซองเสนอซื้อสูงสุดถึง 80 ซอง หรือเสนอซื้อใน 80 คลัง

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการระบายข้าวจะใช้เวลาพิจารณาให้เร็วที่สุด หรือไม่เกิน 20 วัน ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาอนุมัติขายต่อไป คาดว่าการขายครั้งนี้ น่าจะได้ราคาดีพอสมควร เพราะความต้องการของตลาดมีมาก อีกทั้งยังได้กำหนดในเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์) ว่าหากเสนอราคาต่ำกว่าราคาขั้นต่ำ (ฟลอร์แวลู) ที่ประกาศในทีโออาร์ จะไม่พิจารณาแน่นอน

“ครั้งนี้แม้บริษัทสยามอินดิโก ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวรัฐ แต่ถูกตัดสิทธิ์เพราะ ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมีความผิดกรณีขายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ไปก่อนหน้านี้อีก และเราก็ได้หารือ ป.ป.ช. ไปแล้วว่าไม่มีสิทธิ์ซื้อข้าวจากรัฐได้อีกจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้น แต่ยังสามารถทำธุรกิจค้าข้าวได้ตามปกติ ส่วนบุคคลอีก 15 ราย ที่ถูก ป.ป.ช. ซึ่งมีความผิดกรณีเดียวกัน หากเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือเป็นกรรมการคนสำคัญของบริษัทค้าข้าว ก็จะถูกตัดสิทธิ์เช่นกัน”

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการระบายข้าวจะตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งว่าทั้ง 15 รายยังเป็นกรรมการคนสำคัญ หรือเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้าวอื่นๆ หรือมีการถือหุ้นไขว้กันไปมาในบริษัทอื่นๆอีกหรือไม่ โดยจะตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 20 วัน ตามทีโออาร์ที่กำหนดให้ผู้ยื่นซองยื่นราคาซื้อใน 20 วัน

ทลายแหล่งปุ๋ยปลอมค่า 10 ล้าน

10 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ต.ท.ทศพร หงษ์ทอง สว.กก.2 บก.ปคบ. พ.ต.อ.ชัชชาย คล้ายคลัง ผกก.สภ.สามพราน ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร นำกำลังตรวจค้นบ้านเลขที่ 81/8-9 หมู่บ้านบางเตยชานา หรือ (CKW ปันเกล้าเคหะภัณฑ์) หมู่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม น.ส.อรอุมา สีสุกแก้ว อายุ 41 ปี พร้อมผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ภายใต้สัญลักษณ์ชื่อการค้าสารกำจัดแมลง อินฟิดาน ชื่อสามัญอะบาเม็กติน จำหน่ายโดยบริษัท อินฟินีตี้ อะเคทีค จำกัด สอบถาม น.ส.อรอุมาแจ้งว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้สั่งซื้อจากบริษัท ทรีเทค จำกัด สั่งซื้อมาเป็นลัง ลังละ 12 ขวด ขวดละ 1 ลิตร นำมาแบ่งบรรจุใส่กล่อง กล่องละ 1 ขวด เพื่อจำหน่ายจำนวน 240 ขวด นอกจากนี้ยังพบ

อุปกรณ์การผลิตจำพวกถังพลาสติกทรงกลม สีน้ำเงิน ขนาดบรรจุ 350 ลิตร รวมมูลค่าของกลางกว่า 10 ล้านบาท

สอบสวน น.ส.อรอุมาให้การว่า วัตถุเหลวที่พ่นมาเป็นอาหารเสริมเร่งด่วนสำหรับพืช ชื่อการค้าซูเปอร์ สปีด-เจฟส์ จากการตรวจสอบสินค้าเกษตรทั่วไปไม่มีการระบุผู้ผลิต ไม่มีการระบุสถานที่ตั้งผู้ผลิต และไม่มีการระบุราคาสินค้า ส่วนใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายไม่ได้ขออนุญาต เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา ฐานกระทำการเป็นความผิดฐานผลิตสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยมีฉลากแต่การแสดงผลไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต ผลิตปุ๋ยเคมี ผลิตวัตถุอันตรายปลอม



ปุ๋ยปลอม - จนท.ตำรวจพร้อมตัวแทนกรมวิชาการเกษตรกรมเกษตร ร่วมกันตรวจค้นแหล่งผลิตเคมีเกษตรปลอมในหมู่บ้านบางเตยชานา อ.สามพราน จ.นครปฐม พร้อมยึดของกลางปุ๋ยเคมีปลอมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 มกราคม

เร่งสานหนี้ยำนำเกษตร 2 หมื่นล. อศส.เร่งเคลียร์โรงสี-เซอร์เวย์อร์/สรรหาผอ.ใหม่ยังอีก

ประธานบอร์ด อศส. เผยปี 58 เน้นสานสรพัตปัญหาเก่า ทั้งการจ่ายหนี้เก่า ค่าเช่าคลังโรงสี-บริษัทเซอร์เวย์อร์กว่า 2 หมื่นล้าน ขณะเร่งเอกชนส่งคืนข้าวที่เหลือในโครงการข้าวถุง ชูหากยังติดออกเจอไม่แข็งด้านการสรรหาผอ.อศส. คนใหม่ ยังไม่เร่งให้โซ่ววิสัยทัศน์ ระบุอยากได้คนเก่งด้านการตลาด และบริหารคนให้ตรงกับเนื้องาน เพื่อความอยู่รอดขององค์กรระยะยาว

นางจินตนา ชัยวรรณภาการ ประธานกรรมการ (ประธานบอร์ด) องค์การคลังสินค้า (อศส.) เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ถึง ความคืบหน้าการคืนเอกสารค่าประกันหรือแอล/ซีที่ผู้ประกอบการโรงสีเปิดไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันว่าโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในรัฐบาลที่ผ่านมา หากมีความเสียหายต่อสินค้าจะมีเงินมาจ่ายคืนให้

กับคู่สัญญาคือ อศส. และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ว่า ขณะนี้ อศส. ได้มีการคืนแอล/ซีให้กับโรงสีไปเกือบหมดแล้ว จะเหลือเพียงบางส่วนที่ยังมีปัญหาเรื่องค่าปรับ ซึ่งอศส.ได้ส่งให้ทางกฤษฎีกาตอบกลับว่าทางบอร์ดสามารถมีอำนาจแก้ไขได้หรือไม่

ส่วนความคืบหน้ากรณีเจ้าของคลังที่รัฐบาลเช่าเก็บข้าว บริษัทตรวจ



• จินตนา ชัยวรรณภาการ

สอบคุณภาพข้าว (เซอร์เวย์อร์) และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำสินค้าเกษตร ไม่ต่ำกว่า 1.5 พันรายได้

28021441

ทวงหนี้รัฐบาลมายัง อคส. วงเงินกว่า 2 หมื่นล้านบาท เนื่องจากหลายรายยังไม่ได้รับเงิน ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการรับจำนำข้าวตั้งแต่ปี 2554/2555 รวมถึงโครงการแทรกแซงมันสำปะหลัง และ ข้าวโพดนั้นในเดือนมกราคม 2558 อคส. ได้จ่ายเงินไปให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินไปแล้ว 620 ล้านบาท รวมถึงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - มกราคม 2558 อคส. จ่ายไปแล้วประมาณ 4.2 พันล้านบาท

"ขณะที่กรณีการคืนข้าวในโครงการข้าวถุงที่เอกชนเบิกข้าวไปปรับปรุงหลังโครงการได้ยุติลงเนื่องจากบางส่วนมีความไม่ชอบมาพากล ทางอคส. จึงได้เรียกคืนข้าว ล่าสุดยังมีเอกชนรายใหญ่อีก 2-3 รายที่ยังไม่คืนข้าว ซึ่งตรงนี้คงต้องว่ากันไปตามกฎหมาย"

นางจินตนา กล่าวถึงแผนธุรกิจของ อคส. ในปี 2558 ว่า ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก คงต้องมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างโดยเฉพาะเรื่องของคน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดขององค์กร เพราะถ้าคนไม่มีประสิทธิภาพ องค์กรก็ไม่พัฒนา ดังนั้นในปีนี้อคส. คงเน้นสะสมปัญหาเก่าที่ค้างคาสะสมมานานก่อน ส่วนเรื่องการหารายได้เข้าองค์กรก็ต้องทำ แม้ว่าอคส. จะยังมีรายได้จากโครงการต่อเนื่องของรัฐบาลก็ตาม แต่ปี 2559 อคส. คงต้องเจอศึกหนัก เพราะต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเอง จากไม่มีโครงการของรัฐบาลมาสนับสนุนรายได้ของ อคส.

"สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ของอคส. คือการพัฒนาคน ให้สอดคล้องกับเนื้อหา เพราะถ้าทุกคนไม่ปรับตัวองค์กรก็จะไม่เดินและไม่มียาได้เข้าองค์กร เพราะจะรอแต่โครงการของรัฐบาลอย่างเดียวคงจะไม่ได้ อย่างการขายข้าว ก็ต้องพยายามหาตลาดเพราะว่าอย่าลืมว่าข้าวของอคส. มีคุณภาพก็ควรต้องดิ้นรนหาลูกค้า ซึ่งรายได้ของอคส. ปีนี้ยังไม่น่าหวัง เพราะยังมีโครงการรัฐช่วยประคองอยู่แต่ถ้าปีหน้ายังไม่หารายได้เข้าองค์กรเองก็น่าเป็นห่วง"

ขณะที่ความคืบหน้าการสรรหา

ผู้อำนวยการ อคส. คนใหม่ ไม่ได้ให้นโยบายอะไรเป็นพิเศษกับประธานสรรหา คือ นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน แต่ทั้งนี้คนที่เข้ามาเป็น ผอ. อคส. จะต้องเป็นคนที่เก่งด้านการตลาด อย่างที่เคยบอกไปแล้วและต้องบริหารจัดการพัฒนาคนให้เหมาะสมกับงาน เพราะเป็นที่ทราบดีว่าอคส. มีปัญหาที่สะสมมานาน ยังบอกไม่ได้ว่าจะได้ตัว ผอ. อคส. เมื่อใดเพราะในจำนวน 5 คนที่เข้ามาสมัครอาจจะไม่ผ่านคุณสมบัติก็เป็นได้ หากเป็นเช่นนั้นก็อาจจะมีการเปิดรับสมัครใหม่เพื่อสรรหาคนที่เหมาะสมต่อไป

ด้านนายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ประธานสรรหา ผอ. อคส. คนใหม่ เผยว่า ขณะที่ยื่นตอนอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าสมัคร หลังจากนั้นถึงจะพิจารณาว่าผ่านคุณสมบัติหรือไม่ ขณะนี้ยังไม่ได้เรียกผู้สมัครมาแสดงวิสัยทัศน์ เพราะว่ายังอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารและบางรายก็เตรียมเอกสารมาไม่ครบก็ต้องขยายเวลาให้ในการเตรียมเอกสารมาใหม่ แต่หากเตรียมเอกสารมาไม่ทันก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ ส่วนจำนวนผู้สมัครมองว่าอยากเห็นจำนวนผู้สมัครมากกว่านี้ เพื่อที่จะได้มีตัวเลือกมากขึ้น

แกนนำชาย 20 ว. งกชุมนุมกดดัน

เวลา 13.30 น. วันที่ 30 ม.ค. ที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง เครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดตรัง จัดประชุมรับฟังปัญหา อุปสรรคและพบแกนนำชาวสวนยาง 20 จังหวัด นำโดย นายประทพ สุขสนาน ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตรัง นายศักดิ์ศุภชัย ศรีประศาสตร์ ตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดตรัง นายไพรัตน์ เข็มชุม ตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง นายวิน ศรีมาลา ตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายเพ็ก เลิศวังพง ตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวสวนยางภาคตะวันออก และนายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายชาวสวนยางและสวนปาล์ม น้ำมัน 16 จังหวัดภาคใต้ โดยมีชาวสวนยางจาก 20 จังหวัดเข้าร่วมประมาณ 50 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจ ประมาณ 50 นาย มาร่วมสังเกตการประชุม

แกนนำภาคีเครือข่ายชาวสวนยาง 20 จังหวัด ระบุว่า การประชุมครั้งนี้มี 4 ประเด็นสำคัญ คือ การแก้ปัญหาการคายางตกต่ำทั้งระบบ ปี 2557/2558 การแก้ไขปัญหาหน้ายางสด เรื่อง พ.ร.บ.การยาง และเรื่องการจัดตั้งองค์การสมัชชาชาวสวนยาง โดยจะนำเสนอปัญหาไปยังรัฐบาลให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน แต่จะไม่ออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วง

นพ.สุกิจ อัลโลปกรณ์ อดีตส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ที่ประชุมเครือข่ายสวนยางฯ พูดคุยถึงปัญหาการคายางพารา แต่ยังไม่มีข้อสรุป ทราบว่าจะยังไม่มี การเคลื่อนไหวกดดัน รัฐบาล เนื่องจากมอง.ตรังเรียกแกนนำไปพูดคุยทำความเข้าใจแล้ว ทั้งนี้อดีตส.ส.ภาคใต้พรรคประชาธิปัตย์ หรือกันเตรียมทำจดหมายเปิดผนึกถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ภายในสัปดาห์หน้า เพื่อเรียกร้องกรณีนายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ ชื่อยางพาราใหม่ มาเก็บไว้ 5 หมื่นตัน เพราะจะเป็นการสร้างปัญหาในอนาคต และรัฐบาลมองการแก้ปัญหาที่ผิดจะทำให้กลไกตลาดเสียหายอีก

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ ให้นโยบายที่เกี่ยข้องทำความเข้าใจกับเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางพารา เนื่องจากงบประมาณการลงทุนลดลงเหลือเพียง 7 แสนล้าน ไม่สามารถสนับสนุนอะไรได้มาก วันนี้รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ ซึ่งมรว.ปรีดีอรรถ เทวกุล รองนายกฯ มีนโยบายแก้ปัญหาเบื้องต้นคือการมูฟวี่งสต็อก โดยรัฐบาลเข้าไปซื้อน้ำตาล และพยายามขายยางในสต็อกก่อน จากนั้นค่อยซื้อยางใหม่เข้ามา เพื่อดูแลราคา และใน 7 ปีข้างหน้ารัฐบาลได้ตั้งเป้าที่จะลดจำนวนสวนยางให้ได้ 7 แสนไร่ และสนับสนุนให้ปลูกพืชชนิดอื่นเข้ามาเสริม

เวลา 20.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ตอนหนึ่งว่า วันนี้รัฐบาลพยายามจะแก้ปัญหาให้ภาคเกษตรกรรม แต่เกษตรกรต้องปรับตัว รวมกลุ่มกันให้ได้ สหกรณ์ยาง สหกรณ์ข้าว สหกรณ์ชาวนา สมาคมต่างๆ รวมกันให้เป็นภาค จะได้ติดต่อดูแลควบคุมกันได้บ้าง ถ้าต่างคนต่างเรียกร้อง รัฐดูแลไม่ไหว ฉะนั้น ทุกคนต้องสร้างความเข้มแข็งของตนเอง

“ขอเรื่องผู้นำที่ออกมาเรียกร้องผิดๆ ที่เข้าใจผิดอยู่ที่ระว่างด้วย เค็ดร็อนก็ต้องรับผิดชอบด้วย วันนี้เรามีกฎหมาย จึงขอให้ฟังเหตุผลกันและไว้ใจกันบ้าง รัฐบาลพยายามขับเคลื่อนทุกอย่างให้โปร่งใส ขอให้เชื่อมั่นในรัฐบาลนี้ว่าจะดูแลให้ดีที่สุด และต้องใช้เวลา อย่างเรื่องราคา ยาง คุยกับหลายประเทศเขาบอกว่าราคาคงเหมือนกัน ซึ่งยังไม่มีการออก แต่เขาแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่น และไม่มีการประท้วง” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

● แอ็บทำประมง : เมื่อสายวันที่ ๑ ม.ค. พล.ร.ท.สุชีพ หวังโมศรี ผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ ได้สั่งการให้ น.อ.สำเริง จันทร์โส รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ นำกำลังเข้าจับเรือประมงสัญชาติเวียดนาม จำนวน ๑ ลำ กลางทะเลอ่าวไทย บริเวณเกาะจวง ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หลังลักลอบเข้ามาทำประมงในน่านน้ำไทย โดยจับกุมได้ทั้งเรือและลูกเรือชาวเวียดนาม ๑๗ คน พร้อมคนงานไทยอีก ๔ คน คือนายขบวน เขาวงษ์ อายุ ๕๒ ปี นายนิมิต เขาวงษ์ อายุ ๒๑ ปี พ่อลูกชาว จ.ปราจีนบุรี นายนิพน พันธ์อินทร์ อายุ ๕๕ ปี นายกลับ ศรีเตาปูน อายุ ๕๑ ปี ชาว จ.ระยอง และ ยึดของกลางปลิงทะเลแช่เกลือจำนวนมาก นำส่ง ตั้ง พงส.สภ.สัตหีบ.